



# ข่าวสารนิเทศ • Press Release

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Department of Information, Ministry of Foreign Affairs

Tel. 02 643 5105 • Fax.02- 643 5106 7 • Email: information02@mfa.go.th

Website: <https://www.mfa.go.th>Facebook: [www.facebook.com/ThaiMFA](http://www.facebook.com/ThaiMFA)Twitter: [www.twitter.com/MFAThai](http://www.twitter.com/MFAThai)

\*\*\*

ที่ ๓๙๔/๒๕๖๑

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศา บัญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เปี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายชิติพร จุตیمانนท์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD และนางสาวกาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมด้วย

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr. Afaf I. Meleis) จากสหรัฐอเมริกา โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับโลกด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรี ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยได้ริเริ่มการวางรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรที่มุ่งเน้นศาสตร์ทางการพยาบาล และผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่เรียกว่า Doctor of Nursing Science ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางบริการในวิชาชีพ และกลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลก และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการผลักดันให้การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ คือ หลักสูตร Doctor of Philosophy ซึ่งทำให้การศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย สวีเดน บราซิล และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ได้รับเชิญมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของประเทศไทย ภายใต้โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร ทำให้การริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

\*\*\*\*\*

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส

(Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS)

จากสหรัฐอเมริกา

ผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับพระราชทานรางวัล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประจำปี ๒๕๖๑

**ประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับพระราชทานรางวัล  
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาลำดับ 1  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS)  
จากสหรัฐอเมริกา**

**ประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส  
(Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS)**

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส อายุ 76 ปี ชาวสหรัฐอเมริกา-อียิปต์ เป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับโลกที่มีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และการวิจัย งานวิจัยของท่านมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรี ตลอดชีวิตการทำงาน ดร. เมลิส ได้อุทิศให้กับการรณรงค์ให้ผู้ที่อ่อนแอมีสิทธิ์ มีเสียงในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี ซึ่งยังไม่ได้ได้รับความเท่าเทียมทางสังคมทำงานหลายบทบาท ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเผชิญกับการกีดกันทางเพศ

**การศึกษา**

ดร. เมลิส สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ พ.ศ. 2504 ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2507 และปริญญาโท-เอก สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2511 ตามลำดับ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การทำงาน**

หลังสำเร็จการศึกษาพยาบาล ดร. เมลิส ได้ทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย เป็นเวลา 1 ปี และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ จนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากนั้นท่านทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล และสังคมศาสตร์ สอนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นานกว่า 30 ปี และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ต่อมที่ท่านย้ายมาสอน และเป็นคณบดีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

ดร. เมลิส ได้อุทิศชีวิตการทำงานให้กับการศึกษาพยาบาล การสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ ผลงานของท่านส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง และนำไปสู่การกำหนดทิศทางของวิชาชีพการพยาบาล และระบบสุขภาพ ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความเป็นผู้นำ การเป็นนักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาให้กับพยาบาลในประเทศต่างๆ การทำวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของสตรีการเข้าไปทำงานร่วมกับ

องค์กรวิชาชีพและองค์กรระหว่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมในระดับนโยบายที่สำคัญ และการเป็น  
องค์ปาฐกในเวทีโลก

ขณะอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรและวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ดร. เมลิส เห็นความจำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ  
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ควรต้องใช้องค์ความรู้จากการพยาบาล แทนที่จะ  
ใช้แนวคิดของนักสังคมศาสตร์ และนักพฤติกรรมศาสตร์ ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ดร. เมลิส ได้ริเริ่ม  
วางรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร โดยเน้นศาสตร์ทางการพยาบาล และผลักดันให้เกิดหลักสูตร  
ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่เรียกว่า Doctor of Nursing Science ซึ่งหลักสูตรนี้ มุ่งสร้าง  
องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานบริการในวิชาชีพ และได้กลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษาระดับ  
ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลก และต่อมา ดร. เมลิส ได้มีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการ  
ผลักดันให้การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่คือ  
หลักสูตร Doctor of Philosophy ท่านได้เป็นผู้รับผิดชอบจัดเวทีประชุม ให้ผู้นำ และอาจารย์  
พยาบาล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับ  
นี้ สามารถจัดการการศึกษาระดับปริญญาเอกได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ทางการพยาบาลกว้างขวางยิ่งขึ้น ดร. เมลิส จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการ  
กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศ  
สหรัฐอเมริกา ท่านได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์ให้กับคณะ  
พยาบาลศาสตร์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สวีเดน บราซิล และประเทศกลุ่ม  
ตะวันออกกลาง

สำหรับประเทศไทย เมื่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นแกนนำในการ  
จัดทำโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.  
2531 ดร. เมลิส ได้รับเชิญมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร และได้มาทำหน้าที่พัฒนาอาจารย์ผู้สอนใน  
หลักสูตรนี้หลายครั้งด้วยกัน ทำให้การริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ของ  
ประเทศไทย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

เมื่อ ดร. เมลิส ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ท่าน ได้  
ปรับโครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของระบบสุขภาพ และ  
การศึกษาในทศวรรษใหม่ มีการส่งเสริมความเป็นผู้นำของอาจารย์พยาบาล สร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับ  
อาจารย์พยาบาล แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้  
มีการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  
การปฏิบัติ และการวิจัย ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยผ่าน  
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อสร้างเสริมให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเข้มแข็งและ

ตอบสนองพันธะสัญญาที่จะให้บริการกับชุมชน ดร. เมลิส ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัย งานของท่านเน้นในกลุ่มผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาส ท่านได้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้รับการจัดลำดับให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ลำดับที่ 1 ของโลก 3 ปีติดต่อกัน

ดร. เมลิส มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล โดยการเขียนหนังสือ *Theoretical Nursing : Development and Progress* ซึ่งเป็นรากฐานขององค์ความรู้ และการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2561 และเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย หนังสือนำเสนอแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง (transition) ในสถานภาพหรือบทบาทของบุคคล และ ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีการนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัยอย่างแพร่หลาย

ดร. เมลิส ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก วิทยากร และผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาล การเปลี่ยนแปลงและสุขภาพ และงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของสตรี และอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน

ด้วยความรัก และมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ดร. เมลิส ถือเป็นการรับผิดชอบอย่างยิ่งยวดในการสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลในทุกระดับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ ด้วยคุณลักษณะของความเป็นครูที่เห็นใจ เข้าใจ แต่ส่งเสริมให้ทำงาน และใช้ศักยภาพตามที่คาดหวังอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พยาบาล และลูกศิษย์เหล่านี้ ประสบความสำเร็จ ทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพ ระบบบริการพยาบาล และสุขภาพของประชาชนในประเทศของตนเป็นจำนวนมาก

ดร. เมลิส เป็นแบบอย่างของผู้นำสตรีที่เข้มแข็ง เป็นปากเสียงให้กับสตรี และเป็นผู้นำในประเด็นสุขภาพของประชาคมโลก ดร. เมลิส ได้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการทำวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานของสตรี สุขภาพ และการปรับตัวในระยะเปลี่ยนแปลง โดยเน้นผู้หญิงในประเทศที่กำลังพัฒนา และโดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน งานวิจัยของท่านได้มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างรูปแบบของการให้พยาบาลเป็นผู้จัดการการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และจากการให้คำปรึกษาของท่าน ทำให้ผู้หญิงเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยความเป็นผู้นำ ได้แสวงหาความร่วมมือ และการได้รับการสนับสนุนจากสภาสตรีระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพของสตรี ดร.เมลิส ได้ผลักดันให้เกิดการประชุมในระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างพยาบาล ผู้ปฏิบัติ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และนักวิชาการทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับสตรี และสุขภาพสตรี ทำให้ประเด็นปัญหา และความท้าทายที่ผู้หญิง และเด็กผู้หญิงต้องประสบ ได้ปรากฏต่อสายตาของสังคมทั่ว

โลกชัดเจนขึ้น ท่านได้ตีพิมพ์ทั้งงานวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งงานเหล่านี้ เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ที่สะท้อนให้เห็นถึงงานของท่านที่มีผลต่อสุขภาพสตรี

ดร. เมลิส ตระหนักดีว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพนั้น จำเป็นที่พยาบาลต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของชาติ และของโลก โดยการเป็นกรรมการที่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงอย่างเต็มที่ ในการเสนอความเห็น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ท่าน ได้เป็นกรรมการชุดสำคัญในทีมสหวิชาชีพหลายคณะ เช่น กรรมการสุขภาพ กรรมการของ Lancet Advisory Board ในประเด็นสุขภาพของสตรี : ภาวะสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานเป็นทีมสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน กรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการวิจัยสุขภาพของสตรี เป็นต้น ซึ่งในฐานะเป็นกรรมการ ท่านได้ให้ความรู้แก่วิชาชีพอื่นอย่างจริงจัง ถึงผลกระทบ และคุณค่าของการพยาบาล ความสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และความเท่าเทียมในภูมิปัญญาของวิชาชีพการพยาบาลในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ

#### รางวัลที่ได้รับ

จากผลงานที่มีผลกระทบในระดับนานาชาติ ดร. เมลิส ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศจำนวนมาก เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Linköping ประเทศสวีเดน และมหาวิทยาลัย Alicante ประเทศสเปน เป็นพลเมืองเกียรติยศดีเด่น ของประเทศโปรตุเกส และรางวัลระดับชาติและนานาชาติ เช่น Nell J. Walts Lifetime Achievement in Nursing จากสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ Sigma Theta Tau และ Living designation จากสมาคมพยาบาล และสภาการพยาบาลของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นับว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้ที่มีคุณูปการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และยกสถานะของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงนับพันๆ คนทั่วโลก คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ประจำปี พุทธศักราช 2561 เป็นลำดับที่ 1